



ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว ๗๖๒๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุบนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือนฯ ของนายกรัฐมนตรี
(นายเศรษฐา ทวีสิน) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ได้มอบนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหาเสพติด
ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์การค้า TERMINAL ๒๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสการเดินทาง
ไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ณ จังหวัดนครราชสีมา และติดตามการตรวจ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่
๓๐ มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่าการมอบนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหาเสพติด
ระยะเร่งด่วน ๓ เดือนฯ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ
ในฐานะผู้นำการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Area-based Management) จึงขอส่งสรุบนโยบายการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือนฯ ของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เพื่อให้ศูนย์อำนาจการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
(ศป.ปส.อ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับพื้นที่ ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเสพติดในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักอำนาจการกองอาสารักษาดินแดน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๐๐๒ ต่อ ๔๑๑

สรุป

คำกล่าวมอบนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
ในการมอบนโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ ศูนย์การค้า TERMINAL ๒๑ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

- ดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด ตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา มี “ปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ ๑ ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล” ใช้กลยุทธ์ “ปลุก เปลี่ยนปราบ” เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายา

ปลุก คือ การปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐ

เปลี่ยน คือ เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปราบ คือ การปราบปรามนักค้ายาเสพติด สกัดกั้น ควบคุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และใช้มาตรการ “ยึด आयัตทรัพย์สิน” เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด

- ผลการดำเนินงานสำคัญ ในช่วง ๙ เดือน ที่ผ่านมา ผมอยากนำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ดังนี้

๑. รัฐบาลได้ใช้มาตรการพิเศษ กำหนดพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการสกัดกั้นยาเสพติด ตามมาตรา ๕(๑๐) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีการประกาศพื้นที่พิเศษไปแล้วทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด ๔๓ อำเภอ ใน

พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสกัดกั้นยาบ้าได้มากถึง ๑๐๗ ล้านเม็ด ไอซ์ ๖๘๖ กิโลกรัม และเฮโรอีน ๒๕๒ กิโลกรัม มีการปะทะกับผู้ค้ายาเสพติดมากถึง ๓๐ ครั้ง

๒.ปราบปรามยาเสพติด เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ปฏิบัติการกวาดล้างนักค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ารายใหญ่/รายย่อย ได้มากกว่าปีที่แล้วถึง ๓๐ % เพิ่มประสิทธิภาพมาตรการสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ และยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด ได้มากถึง ๘,๒๖๙ ล้านบาท

๓. ทำลายยาเสพติดของกลาง ๔ ครั้ง ปริมาณยาเสพติดของกลางรวมกว่า ๓๖๓ ตัน

๔. เร่งนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้จำนวน ๑๐๕,๘๕๙ คน

๕. ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด โดยให้เร่งนำผู้ที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดเข้าบำบัดรักษา จำนวน ๕๕,๖๐๕ คน

๖. จัดระเบียบสังคมในพื้นที่สถานบันเทิง/สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง และบริเวณรอบสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งในการแพร่ระบาดยาเสพติด

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน

- แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น แต่พบว่า ประชาชนยังมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในระดับที่ไม่สูงมากนัก **เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา** เพื่อที่จะลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลง ซึ่งรัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขให้สถานการณ์ปัญหาดลดลงและส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

การขับเคลื่อนกลไกแก้ไขปัญหา

- ผมได้ลงนาม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๑/๒๕๖๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ผมได้ กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาค ประชาชนและภาคเอกชน บูรณาการการดำเนินงานในการปราบปรามและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๙๐ วัน โดยกำหนดเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา ยาเสพติดรุนแรง จำนวน ๒๕ จังหวัด ซึ่ง รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน และให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จ ตามเป้าหมาย ในขณะที่เดียวกันก็จะมีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่บกพร่อง ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่

- เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด (คณะกรรมการ ครส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบปฏิบัติการเร่งรัดการ ดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗)

- เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีการมอบนโยบายและชี้แจงปฏิบัติการ เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด ระยะ เร่งด่วน ๓ เดือน ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในพื้นที่ ๒๕ จังหวัดเร่งด่วน และประชุมทางไกล ไปยังจังหวัด อีก ๕๒ จังหวัด

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ศปก.ครส.) ขึ้น เพื่อประชุมติดตามผลการปฏิบัติของ ๒๕ จังหวัด เป็นประจำ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ทุกวันอังคาร) โดยมีตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในแผนฯ ให้เร่งรัดการปฏิบัติ จำนวน ๓๑ ตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดด้านการปราบปราม เป็นหน้าที่ของตำรวจ , ตัวชี้วัดด้านการจัดระเบียบสังคม, การดูแลด้านการป้องกันปัญหาเสพติด การฟื้นฟูเยียวยาทางด้านสังคมให้ผู้ผ่านบำบัด เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง การบำบัดรักษา เป็นหน้าที่ของฝ่ายสาธารณสุข เป็นต้น

ผลการขับเคลื่อนงาน ๒๕ จังหวัด ในห้วง ๑ เดือนที่ผ่านมา

- การดำเนินงานตามปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน ในพื้นที่ ๒๕ จังหวัดเร่งด่วน ในห้วง ๑ เดือน ที่ผ่านมา พบว่า ในแต่ละจังหวัดมีการบูรณาการการทำงาน ร่วมกันอย่างจริงจัง มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง มีผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านให้ความสำคัญลงมาแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ซึ่งผมขอชื่นชม ยกตัวอย่าง เช่น

- มิติด้านปราบปราม จังหวัดที่มีผลการจับกุม และยึดทรัพย์ ได้มาก ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และ นครราชสีมา ส่วนจังหวัดที่ยังทำได้น้อย ขอให้เร่งดำเนินการ เช่น จังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดสตูล จังหวัดนครสวรรค์

- มิติด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ จังหวัดที่นำผู้เสพยาเสพติด

ติด และผู้เสพที่มีอาการทางจิตเข้ารับการบำบัดรักษาได้ดี ได้แก่ จังหวัด ร้อยเอ็ด สงขลา ขอนแก่น สตูล จังหวัดที่ยังดำเนินการได้น้อย ได้แก่ จังหวัด นครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสมุทรปราการ ในส่วนจังหวัดที่ต้อง “ขันน็อก” โดยการเพิ่มความเข้มในการดำเนินงาน เนื่องจากยังคงมีปัญหาผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติด และสร้าง ความเดือดร้อนให้ชุมชนตามที่ปรากฏเป็นข่าว เช่น จังหวัดอุดรธานี อาจจะเป็น เพราะเป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก ก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ไป เร่งรัดดำเนินการ เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้

➤ มิติด้านการป้องกัน จังหวัดที่มีการสอดส่องตรวจตราสถาน บันเทิงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และสงขลา ส่วนจังหวัดอื่นๆทำได้ ผ่านเกณฑ์ทุกจังหวัดก็ขอให้ทำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากจังหวัดที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ทำได้ดี ผมขอชมเชย และขอให้ท่านรักษามาตรฐานนี้ต่อไป ส่วนบางจังหวัดที่ยัง ดำเนินการได้น้อยในแต่ละด้าน ขอให้เร่งการดำเนินงานในห้วงเวลาที่ยังเหลือ อีก 2 เดือน ผมขอกำชับให้ ๒๕ จังหวัดเร่งด่วน เพิ่มขีดความสามารถในการ ทำงานให้มากขึ้นในห้วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากมี KPI ที่ วัดผลงานของข้าราชการใน ๒๕ จังหวัดนั้น หากทำได้ดีจะต้องได้รับรางวัล หาก ไม่ดีก็ต้องถูกปรับย้าย ให้บุคคลอื่นมาทำหน้าที่แทน ผมขอให้ร่วมมือกัน หาก ๒๕ จังหวัดนี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยจะลดลง มาก หลังจบแผนเร่งรัด ๓ เดือนนี้ รูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ๒๕ จังหวัด จะถูกขยายไปให้ครบทั้ง ๗๗ จังหวัด ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ จะตกอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน

นโยบายการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน

ในห้วงเวลาหลังจากนี้ ผมหวังว่าทุกท่านจะยังคงร่วมแรง ร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผมขอความร่วมมือจากท่าน ดังต่อไปนี้

๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น CEO ในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้ทุกองคาพยพในพื้นที่ เกิดการขับเคลื่อนงานในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

๒) ปราบปรามยาเสพติด เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ปฏิบัติการกวาดล้างนักค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด เพิ่มประสิทธิภาพมาตรการสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ และยึด อาัยด์ทรัพย์สินคดียาเสพติด ดำเนินการปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด และให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเร่งด่วน

๓) ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาผู้ที่มีอาการจิตเวชจากยาเสพติด โดยกำหนดให้เป็นความสำคัญเร่งด่วนของทุกจังหวัด โดยให้เร่งนำผู้ที่มีอาการจิตเวชจากยาเสพติด เข้าบำบัดรักษา และให้มีระบบในการติดตามดูแล ช่วยเหลือ เผื่อระวังภายหลังกลับสู่ชุมชน

๔) ให้ทุกจังหวัด เร่งนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และที่สำคัญคือ การฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์

ในด้านอาชีพ การงาน การศึกษา โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงาน ให้ผู้เสพยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๕) ให้ดำเนินการควบคุมปัจจัยเสี่ยง จัดระเบียบสังคมในพื้นที่สถานบันเทิง/สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง และบริเวณรอบสถานศึกษา โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งในการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๖) เสริมสร้าง ปลุกพลังประชาชนให้ตื่นตัวและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติด สร้างมาตรการในชุมชนและมาตรการทางสังคมให้เป็นพลังต่อต้านยาเสพติดอย่างกว้างขวาง ทั้งในบทบาทของการป้องกัน การเฝ้าระวัง การดูแล ติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา การรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงการสร้างมาตรการให้ชุมชนดูแลด้วยตนเอง

๗) ขอให้ทุกจังหวัด เร่งสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ถึงความตั้งใจ ในการแก้ไขปัญหาเสพติดของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายตำรวจ ทหาร ปกครอง สาธารณสุข ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่น ๆ อีกจำนวนมาก จะสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนของพี่น้องประชาชน ในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ลูกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดร่วมกัน ช่วยภาครัฐในการดูแล แจ้งเบาะแส เฝ้าระวัง ป้องกันลูกหลานไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ได้ช่วยกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในพื้นที่ ๒๕ จังหวัดเร่งด่วน และผมหวังว่า จากความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลและทุกภาคส่วน จะมีผลทำให้ปัญหายาเสพติด

ติดตามความรุนแรงลง ตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์สูงสุดของรัฐบาล และ
ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

ขอบคุณครับ